



๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มียุทธฐานะเป็นวัดตามกฎหมาย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๔๓๐๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสำรวจข้อมูลวัดฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการแก้ไขปัญหาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการ ของคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ส่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว ในการนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ได้อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมการป่าไม้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการสำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มียุทธฐานะเป็นวัดตามกฎหมาย มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในที่ดินของทางราชการหรือที่เอกชนที่แสดงเจตนาอุทิศให้แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆ

เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารจึงขอให้อำเภอสำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มียุทธฐานะเป็นวัดตามกฎหมาย มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

/เนื่องจากที่ตั้ง...

เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในที่ดินของราชการ หรือที่เอกชนที่แสดงเจตนาอุทิศให้แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆ และรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ)  
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๘๑๗